



ปีการศึกษา ๒๕๕๖-๒๕๕๗

นายสมพล เกียรติไพบูลย์

ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

\*\*\*\*\*

คำประกาศเกียรติคุณ

นายสมพล เกียรติไพบูลย์

ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

คำประกาศเกียรติคุณ นายสมพล เกียรติไพบูลย์ ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ด้วยสภาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ ได้พิจารณาเห็นว่า นายสมพล เกียรติไพบูลย์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นแบบอย่างของ นักบริหารในการบริหารงานเพื่อพัฒนาองค์กร และประเทศชาติ

นายสมพล เกียรติไพบูลย์ สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท เศรษฐศาสตร (M.A. Economics) จาก Fairleigh Dickinson University, สหรัฐอเมริกา ปริญญาโท สาขาพัฒนาการเศรษฐกิจ (เกียรตินิยมดี) จาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประกาศนียบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น ๓๑ ประกาศนียบัตรหลักสูตร The Role of the Chairman รุ่นที่ ๘ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ ๕ เมื่อสำเร็จ การศึกษาแล้ว ได้ดำรงตำแหน่งสำคัญ อาทิ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบภาคราชการ กระทรวงคมนาคม ประธานคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ปรึกษาองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่ปรึกษาองนายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง สมาชิกวุฒิสภา รองอธิบดีกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ รองอธิบดี

กรมการค้าต่างประเทศ อธิบดีกรมการประกันภัย อธิบดีกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ อธิบดีกรมทะเบียนการค้า อธิบดีกรมการค้าภายใน และปลัดกระทรวงพาณิชย์ ตามลำดับ นอกจากนี้การทำหน้าที่บริหารจัดการในองค์กรระดับสูงของประเทศแล้ว ปัจจุบันท่านยังคงมีภารกิจในการทำงานอีกหลายตำแหน่ง เช่น ประธานที่ปรึกษากระทรวงพาณิชย์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประธานกรรมการบริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) รองประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) และที่ปรึกษาพิเศษในคณะที่ปรึกษาพิเศษ ศูนย์ศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) เป็นต้น ด้วยประสบการณ์การทำงานทั้งในภาคการค้าอุตสาหกรรม รวมทั้งภาคการเงินและตลาดทุน และได้รับความไว้วางใจให้เป็น ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในช่วงเวลาวิกฤตเศรษฐกิจ โหมกระหน่ำ ด้วยวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการที่มีเป้าหมายให้เกิดสัมฤทธิ์ผลในการขับเคลื่อนองค์กร ยึดหลักความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ ยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง ล้วนสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่สังคม และระบบราชการ จนได้รับรางวัล ผู้บริหารราชการพลเรือนดีเด่น (รางวัลครุฑทองคำ) ในปี พุทธศักราช ๒๕๔๒

เกียรติประวัติอันดั่งงามที่มุ่งมั่นพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ด้วยความรู้ความสามารถของ นายสมพล เกียรติไพบูลย์ ที่มีผลงานด้านการบริหารจัดการองค์กรให้ประสบความสำเร็จอันเป็นที่ประจักษ์ สภาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ มอบปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เพื่อเป็นเกียรติสืบไป



ปีการศึกษา ๒๕๕๖-๒๕๕๗

นางสาวสุภา ปิยะจิตติ

ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบัญชี

\*\*\*\*\*

คำประกาศเกียรติคุณ

นางสาวสุภา ปิยะจิตติ

ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบัญชี

คำประกาศเกียรติคุณ นางสาวสุภา ปิยะจิตติ ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบัญชี

ด้วยสภาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ ได้พิจารณาเห็นว่า นางสาวสุภา ปิยะจิตติ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีผลงานดีเด่นเป็นที่ยอมรับและยกย่องในสังคม เป็นแบบอย่างของข้าราชการ นักบริหารผู้มีส่วนสำคัญในการสร้างสรรค์งานเพื่อพัฒนาองค์กรและประเทศชาติ

นางสาวสุภา ปิยะจิตติ สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต และ นิติศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประกาศนียบัตรหลักสูตร Mini MBA กระทรวงการคลัง รุ่นที่ ๒ ประกาศนียบัตรหลักสูตรนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๒๗ ประกาศนียบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๔๕ ประกาศนียบัตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุนรุ่นที่ ๘ ประกาศนียบัตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์รุ่นที่ ๔ และประกาศนียบัตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง รุ่นที่ ๔ หลังจากสำเร็จการศึกษาแล้ว ได้ดำรงตำแหน่งสำคัญหลายตำแหน่ง อาทิ ผู้อำนวยการสำนักรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และรองปลัดกระทรวงการคลัง ตามลำดับ นอกจากนี้ภารกิจในตำแหน่งสำคัญ ๆ ที่กล่าวมานั้น ท่านยังทำหน้าที่ในองค์กรสำคัญอีกหลายองค์กร เช่น ประธานกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประธานกรรมการใน

คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารราชการกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการคณะกรรมการศึกษาและเสนอแนะแนวทางการพัฒนารูปแบบการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ประธานอนุกรรมการสิทธิและประโยชน์ด้านภาษีอากร เป็นต้น นางสาวสุภา ปิยะจิตติ เป็นข้าราชการที่มีจุดยืนมั่นคงทั้งในแง่วิชาการ และวิชาชีพ ปฏิบัติหน้าที่ข้าราชการอย่างซื่อสัตย์สุจริตตรงไปตรงมา จึงได้รับการยอมรับจากผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้บังคับบัญชามาโดยตลอด นับเป็นบุคคลตัวอย่างที่ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม ในการดำรงชีวิตและการทำงาน จากประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการติดตามการตรวจสอบการบริหารจัดการขององค์กรภาครัฐและมีผลงานโดดเด่น ยึดการทำงานบนความถูกต้อง และความเป็นจริง ทำงานเสมือนเป็นนักบัญชี ที่เข้าถึงตัวเลข ซึ่งแสดงถึงฐานะการเงิน รายรับ รายจ่าย ที่แท้จริงของประเทศ จึงได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในปัจจุบัน

โดยเหตุที่นางสาวสุภา ปิยะจิตติ เป็นผู้ทรงความรู้ ความสามารถ มีความมุ่งมั่นพัฒนาสังคมและประเทศชาติ เป็นสตรี ที่เป็นนักบริหารจนมีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในผลงานอย่างเด่นชัด สภาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ มอบปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบัญชี เพื่อเป็นเกียรติสืบไป